



# การสร้างวัฒนธรรม **NO GIFE POLICY**

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา



# ประกาศเจตจำนงศสุจริต ในการบริหารงานของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก



กิจกรรมประกาศเจตจำนงศสุจริตในการบริหารงานของ  
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และมอบนโยบายแก่บุคลากร  
โรงเรียนปงรัชดาภิเษกให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปลูกจิตสำนึก  
ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2567





## ประกาศโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

### เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักใน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงตรง เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒. ปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลร้ายและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๕. จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก